
 
Erindi dags. 2. apríl 2020 frá íbúa á Völlum á Kjalarnesi, Reyni Kristinssyni til íbúaráðs Kjalarness um 
lagningu ljósleiðara í borgarhlutanum.  
 
Heil og sæl  
Óska eftir því að tekin verði til umræðu ósk um að leggja ljósleiðara  
á Kjalarnesi á þessu ári þ.e. flýta því um eitt eða tvö ár.  
Núna við þær aðstæður sem uppi eru náum við í það minnsta hér á  
Völlum ekki öðru sjónvarpi nema RÚV og sem fyrr munu verða erfiðleikar  
þegar kemur að kennslu í lok sumars, þá er ekki hægt að koma frá sér  
kennsluefni vegna takmarkaðrar flutningsgetu lofttengingarinnar sem  
við erum með.  
Þetta er að mínu mati upplagt verkefni til þess að auðvelda fólki að  
vinna heiman frá sér og nýta sér eitthvað af því framboði sem er í  
fjölmiðlunum. Hefði verið gott að hafa þetta núna í skipaðri og sjálf-  
skipaðri sóttkví.  
kv. Reynir 


